

# ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครปทุม (อาคารสำนักงานเทศบาลนครปทุม ชั้น G)



ให้บริการประชาชน ดังนี้

วัน	ช่วงเช้า ( 08.30 - 12.00 น. )	ช่วงบ่าย ( 13.00 - 15.00 น. )	หมายเหตุ
วันจันทร์	-ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ -บริการทันตกรรม -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	<u>บริการตรวจรักษา/ทำแผล/ฉีดยา</u> วันจันทร์/วันพฤหัสบดี : ศูนย์บริการสาธารณสุข ชั้น G วันพุธ : สมาคมผู้สูงอายุ พระราชวังสนามจันทร์ สิริบัตรทอง : รักษาฟรี สิริประกันสังคม : เฉพาะ sw.นครปทุม รักษาฟรี สิริข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำรองจ่าย แล้วนำใบเสร็จไป เบิกกับต้นสังกัด
วันอังคาร	-ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงอายุ 30-60 ปี, มะเร็ง ลำไส้ ชาย/หญิงอายุ 50-70 ปี โดย sw.นครปทุม -บริการทันตกรรม -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	<u>บริการทันตกรรม</u> (ตอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก) สิริบัตรทอง : ชำระเงิน สิริประกันสังคม : สำรองจ่าย แล้วนำใบเสร็จไปเบิก กับประกันสังคม สิริข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำรองจ่าย แล้วนำใบเสร็จไปเบิก กับต้นสังกัด
วันพุธ	-ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ *** -บริการทันตกรรม -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	
วันพฤหัสบดี	-ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ -บริการทันตกรรม -ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิด - 5 ปี -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	
ศุกร์	-บริการทันตกรรม -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	ตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งลำไส้ : ตรวจฟรีทุกสิริ วัคซีนเด็กแรกเกิด - 5 ปี : ฉีดฟรีทุกสิริ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034-966439

# ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ประปามาสร้าง)



## ให้บริการประชาชน ดังนี้

วัน	ช่วงเช้า ( 08.30 - 12.00 น. )	ช่วงบ่าย ( 13.00 - 15.00 น. )	หมายเหตุ
วันจันทร์	-ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ -บริการทันตกรรมและบริการทันตกรรมสำหรับเด็ก -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	<u>บริการตรวจรักษา/ทำแผล/ฉีดยา</u> วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี : ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ประปามาสร้าง) วันศุกร์ : สมาคมผู้สูงอายุ พระราชวังสนามจันทร์ สิริบัตรทอง : รักษาฟรี สิทธิประกันสังคม : เฉพาะ SW.นครปฐม รักษาฟรี สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำรองจ่าย แล้วนำใบเสร็จไป เบิกกับต้นสังกัด
วันอังคาร	-ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ -บริการทันตกรรมและบริการทันตกรรมสำหรับเด็ก -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	<u>บริการทันตกรรม</u> (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก) สิริบัตรทอง : ชำระเงิน สิทธิประกันสังคม : สำรองจ่าย แล้วนำใบเสร็จไปเบิก กับประกันสังคม สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำรองจ่าย แล้วนำใบเสร็จไปเบิก กับต้นสังกัด
วันพุธ	-ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ -บริการทันตกรรมและบริการทันตกรรมสำหรับเด็ก -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	
วันพฤหัสบดี	-ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	
ศุกร์	-ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ *** -บริการทันตกรรมและบริการทันตกรรมสำหรับเด็ก -บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา -วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด	-บริการรักษาพยาบาล ทำแผล ฉีดยา	



สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 - 965075